



ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รอบที่ ๒/๒๕๖๖

ตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้มีประกาศ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ
เข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
อำนวยการ ระดับสูง ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รอบที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รอบที่ ๒/๒๕๖๖
ได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการ
พลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับหนังสือ
สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และประกาศคณะกรรมการกลั่นกรอง
เพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
และมติคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน รอบที่ ๒/๒๕๖๖ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รอบที่ ๒/๒๕๖๖ มีอายุถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมพจน์ กวางแก้ว)

รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ประธานกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
 ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รอบที่ ๒/๒๕๖๖
 (แบบท้ายประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ลงวันที่ ๑๘/ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นางจันทรา พิมพ์ทอง	นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ	สสค.ภูเก็ต
๒	นายชยพล กังพานิช	นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ	ศปข.9 (สงขลา)
๓	นางสาวณัฐพร พิษยภิญโญ	นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ	สรพ.10
๔	นางสาวนภัสกร กองเกตุ	นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ	ศปข.10 (สมุทรปราการ)
๕	นางสาวบุศรา บุศยะรัฐ	นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ	ศปข.8 (สุราษฎร์ธานี)
๖	นางสาวปัญจโฉม สุขนาค	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานแรงงาน	สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
๗	นายไพโรจน์ พันธการ	ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย	กองนิติการ
๘	นางรำไพ น่วมสวัสดิ์	สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด	สสค.บึงกาฬ
๙	นางสิธรา จันทร์หอม	นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ	สสค.จันทบุรี
๑๐	นายสุพิศาล แพลื่อ	ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๑๑	นางสาวเสาวลักษณ์ อารณรัตน์นันท	นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ	กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
๑๒	นายอรรถภรณ์ ประทีป ณ ถลาง	นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ	สสค.ตรัง

Jan